

## Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU

Ngày 20-9, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, thành viên Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chủ trì làm việc với Chi bộ Phòng An ninh điều tra trực thuộc Đảng ủy Công an thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kế hoạch số 45-KH/TU về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, dùn dấy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.



Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGOC PHU

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh biểu dương, đánh giá cao Chi bộ Phòng An ninh điều tra trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Thành ủy; đề nghị thời gian tới, chi bộ tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả

XEM TIẾP TRANG 4

## Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024

Ngày 20-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024 cho gần 100 cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, quận, huyện, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và đảng ủy các phường, xã. Hội nghị triển khai 3 chuyên đề: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo, khoa giáo ở cơ sở; công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh cho biết, công tác tuyên giáo là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, với vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn của các cấp ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành



Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.HẬU

phố là việc làm cần thiết. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo; cập nhật kiến thức lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, nhằm đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

XUÂN HẬU

## Nâng cao nhận thức cho thanh niên về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, toàn vẹn lãnh thổ

Ngày 20-9, Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị thông tin về biển, đảo cho thanh niên năm 2024, thu hút gần 500 sinh viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham dự.

Đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, thành phố luôn coi trọng và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế về biển, đảo, những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đến thế hệ thanh niên của thành phố. Đồng thời, kỳ vọng qua hội nghị, thế hệ trẻ được bồi đắp tình yêu biển, đảo; ý thức về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng quyết tâm phấn đấu và ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện và sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

T.PHƯƠNG - Q.CƯỜNG

## Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy khởi Các cơ quan thành phố luôn quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác này tại cơ quan, đơn vị mình.

TRANG 2

## Bánh xèo ngày mưa

Áp thấp nhiệt đới vừa tràn qua thành phố, lịch học con trẻ ở trường được nghỉ để ứng phó thời tiết có thể mạnh lên thành bão. Thiết kỳ lạ, con trẻ reo lên "Mẹ ơi, bánh xèo"... Chúng nó sao giống mình đến lạ. Mỗi hồi mưa gió là nhớ đến món ăn cuốn hút qua mỗi thế hệ ở từng gia đình...

TRANG 3

## Đánh thức du lịch mùa đông ở Đà Nẵng

Những tháng cuối năm được xem là mùa của khách du lịch quốc tế, do đó ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố không ngừng nỗ lực đổi mới để "kéo" khách đến Đà Nẵng.

TRANG 3



Các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế gặp gỡ kết nối tại sự kiện Korea MICE Roadshow 2024 do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức ở Đà Nẵng tháng 8-2024. Ảnh: NHẬT HẠ

## Thực hiện các giải pháp nâng chất lượng chợ truyền thống phục vụ du khách

UBND thành phố ban hành công văn về tăng cường triển khai để án Nghiên cứu đề xuất hình thành một số chợ điểm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật, tổ chức hội thảo, tập huấn cho các tiểu thương kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại các chợ truyền thống... nhằm nâng cao nhận thức của tiểu thương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, góp phần nâng cao văn minh thương mại, tạo hình ảnh đẹp cho du lịch thành phố. Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng đẩy mạnh việc hình thành chợ điểm phục vụ du lịch; triển khai các giải pháp sắp xếp, tổ chức lại hoạt động kinh doanh theo hướng văn minh; chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp các hạng mục hạ tầng 1 xuống cấp tại các chợ thuộc quản lý để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút ngày càng đông khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm. Bên cạnh đó, sở tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ hiệu quả các sản phẩm OCOP, sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng địa phương trưng bày và tiêu thụ tại các chợ, đặc biệt là các chợ tập trung đông khách du lịch để người dân và du khách tiếp cận thuận tiện, góp phần quảng bá sản phẩm của thành phố. Các lực lượng chức năng trên địa bàn các quận, huyện tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh hàng hóa của tiểu thương tại các chợ trên địa bàn; tình trạng kinh doanh tự phát, hàng rong tại các tuyến đường xung quanh chợ nhằm bảo đảm giao thông và quyền lợi của tiểu thương kinh doanh trong chợ.

M.QUẾ

TRONG SỐ NÀY

## Giới thiệu các nhân vật lịch sử của xứ Quảng đến thế hệ trẻ

Những chương trình "Em yêu lịch sử" do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức gần đây ngày càng trở nên sinh động, hấp dẫn với các trò chơi, hoạt động trải nghiệm phù hợp lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, nội dung chương trình hướng trọng tâm vào giới thiệu các doanh nhân, nhà cách mạng của xứ Quảng, giúp các em thêm yêu lịch sử địa phương, tự hào về ngôi trường mình đang theo học.

TRANG 5



## Các trường hỗ trợ tân sinh viên

Đầu tháng 9, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các trường đại học trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động hỗ trợ cho tân sinh viên. Từ đó, giúp các em nhanh chóng ổn định, tiếp thêm động lực hòa nhập môi trường mới.

TRANG 3



## Mạng xã hội đang thu thập dữ liệu khổng lồ của người dùng

TRANG 6

## SHB Đà Nẵng đi tìm chiến thắng đầu tiên

TRANG 6







# Giới thiệu các nhân vật lịch sử của xứ Quảng đến thế hệ trẻ

## Tổ chức trại sáng tác văn học - nghệ thuật tại Đà Nẵng

Từ ngày 21 đến 28-9, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam mở trại sáng tác năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng. Trại sáng tác có 26 tác giả, thuộc các hội/Liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Các tác giả là hội viên 6 chuyên ngành: văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, văn nghệ dân gian. Trong thời gian này, các tác giả đi thực tế sáng tác tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố. Đồng thời, chuẩn bị bản thảo, để cương sáng tác và nộp tác phẩm đã hoàn thành sau khi kết thúc trại sáng tác để ban tổ chức báo cáo kết quả cho Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

THIÊN DUYÊN

## Xét tặng giải thưởng văn học năm 2024

Hội Nhà văn thành phố vừa thông báo cho toàn thể Hội viên kế hoạch xét tặng giải thưởng tác phẩm văn học năm 2024. Theo đó, tác phẩm văn học dự giải là tác phẩm in lần đầu, gồm: văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận, phê bình, dịch thuật. Tác phẩm, công trình văn học được trao giải phải có giá trị xuất sắc về tư tưởng, nghệ thuật, có tính sáng tạo, có phong cách độc đáo và có định hướng chính trị, phù hợp với quan điểm, đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, không làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và khối đại đoàn kết nhân dân, dân tộc. Trong đó, ưu tiên những tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật phản ánh về con người và Đà Nẵng. Thời hạn công bố tác phẩm, công trình tham dự xét giải thưởng hằng năm được tính từ ngày 1-10-2023 đến 30-9-2024 (theo ngày lưu chiếu in ấn tác phẩm). Hội đồng xét giải Hội Nhà văn thành phố sẽ xét để nghị 1 giải thưởng văn học nghệ thuật hằng năm của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố; xét 3 tặng thưởng văn học hằng năm của Hội Nhà văn thành phố và xét để nghị 3 tác phẩm tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật hằng năm của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Mỗi tác phẩm dự xét giải thưởng gửi 5 quyển về Hội Nhà văn thành phố trước ngày 1-10 theo địa chỉ K54/10 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu.

KHÔI NGUYỄN

Những chương trình "Em yêu lịch sử" do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức gần đây ngày càng trở nên sinh động, hấp dẫn với các trò chơi, hoạt động trải nghiệm phù hợp lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, nội dung chương trình hướng trọng tâm vào giới thiệu các doanh nhân, nhà cách mạng của xứ Quảng, giúp các em thêm yêu lịch sử địa phương, tự hào về ngôi trường mình đang theo học.



Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) tham gia hoạt động trong chương trình "Em yêu lịch sử".

kháng Pháp. Liên quan đến các nhân vật lịch sử, bảo tàng còn xây dựng chuyên mục "Đà Nẵng - những nhân vật", nhằm giới thiệu cho công chúng các danh nhân, nhà cách mạng lỗi lạc sinh ra trên mảnh đất xứ Quảng. Theo phòng Giáo dục - Truyền thông (Bảo tàng Đà Nẵng), trong chuyên mục này, các nhân vật gắn liền với sự nghiệp cách mạng, đặt nền móng cho văn hóa của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng như: Thái Phiên, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Hiến Định... được giới thiệu sinh động bằng hình ảnh, kết hợp tư liệu, hiện vật và đăng tải trên facebook. Từ đó, giúp công chúng hiểu hơn về lịch sử của thành phố, cũng như khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Ngô Thị Bích Vân, trước đây chương trình "Em yêu lịch sử" diễn ra ngay tại bảo tàng và mời các trường đến tham gia, còn bây giờ, bảo tàng trực tiếp về các trường tổ chức miễn phí. Đây cũng là định hướng của bảo tàng trong thời gian tới, bởi khi đi về các trường, chương trình có không gian rộng rãi để tổ chức các hoạt động và tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho nhà trường, phụ huynh học sinh. Nhờ đó, các em tham gia đồng hơn, giúp bảo tàng giới thiệu lịch sử, văn hóa đến nhiều đối tượng học sinh. Mặt khác, khi tổ chức như vậy, các trường và học sinh đều có sự đồng hành, hỗ trợ, dẫn đến các hoạt động hấp dẫn, cuốn hút, vui tươi hơn. "Bảo tàng thường xuyên năm bất tâm lý lứa tuổi học sinh, sáng tạo cái mới trong cái cũ để tổ chức chương trình phù hợp, đúng sở thích các em. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng Đà Nẵng với các trường học trên địa bàn thành phố, tạo sự gắn kết giữa bảo tàng và cộng đồng, góp phần thực hiện công tác giáo dục văn hóa, lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ", bà Vân nhấn mạnh.

K.NGUYỄN

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Hiến (15-9-1904 - 15-9-2024), vừa qua, cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng đã về với ngôi trường mang tên ông tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) để tổ chức chương trình "Em yêu lịch sử" đầu tiên của năm 2024. Chương trình có chủ đề "Lê Văn Hiến - Người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng", không chỉ để tuyên truyền, giáo dục, mà còn bổ sung kiến thức, giúp học sinh hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Hiến qua các giai đoạn lịch sử. Là chương trình thiên về lịch sử, song những kiến thức truyền tải lại được Bảo tàng Đà Nẵng xây dựng rất sinh động với nhiều trò chơi, hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Cụ thể, chương trình được chia thành 3 phần, gồm: "Đi lên từ gian khổ", "Giào mìn cách mạng" và "Truyện tin chiến thắng". Ở từng phần, các em lần lượt được tham gia trả lời câu đố, trò chơi ghép ảnh, đoán hiện vật, vượt chướng ngại vật để truyền tin. Qua đó, đem những kiến thức tưởng chừng khô khan trên sách vở trở nên sinh động, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Nhờ sự sinh động, sáng tạo trong tổ chức, chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giáo viên, học sinh nhà trường. Đặc biệt, qua chương trình, nhiều em lần đầu được tiếp cận những kiến thức mới về nhân vật lịch

sử mà ngôi trường mình đang theo học mang tên; một số em nít tay cán bộ bảo tàng nhờ giải đáp thêm những thắc mắc về đồng chí Lê Văn Hiến, bày tỏ muốn đến bảo tàng để học lịch sử. Bảo Trân, học sinh lớp 5/3 - lớp đoạt giải nhất trong chương trình, chia sẻ các hoạt động của "Em yêu lịch sử" rất hay, vui tươi và có nhiều bất ngờ. Tham gia chương trình, các em được học mà chơi, chơi mà học. Đặc biệt, qua những lần trả lời sai, thua trong trò chơi, mỗi chúng em đều ấn tượng với kiến thức đó và nhớ lâu hơn. Hơn hết là tất cả các em đều cảm thấy vô cùng tự hào vì được theo học ở một ngôi trường mang tên nhà cách mạng tài ba của Đà Nẵng. Trong khi đó, Anh Kiệt, lớp 5/5 bày tỏ: "Qua chương trình, em học được nhiều điều mới, thêm yêu lịch sử và càng ngưỡng mộ bác Lê

Văn Hiến. Giờ đây, em có thể tự tin kể cho mọi người xung quanh những hiểu biết của mình về bác".

Hai năm trở lại đây, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khoảng 2-3 chương trình "Em yêu lịch sử"/năm, diễn ra vào dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử hoặc ngày sinh các danh nhân, nhà cách mạng. Trong đó, ưu tiên tổ chức tại các trường học xa trung tâm thành phố và tập trung vào lứa tuổi cấp 1, cấp 2. Tháng 2-2023, bảo tàng tổ chức chương trình này tại Trường THCS Hồ Nghinh, phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) nhân ngày sinh đồng chí Hồ Nghinh; tháng 9-2023 lần đầu tiên tổ chức cho học sinh tiểu học, giới thiệu danh tướng Nguyễn Tri Phương tại ngôi trường cùng tên ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), nhân 165 năm Đà Nẵng

## Đô thị

# Tiềm ẩn tai nạn giao thông từ người nước ngoài thuê xe máy

Dịch vụ cho thuê xe tự lái (phần lớn là xe gắn máy) được người nước ngoài lựa chọn để tham gia giao thông. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn giao thông khi khách người nước ngoài điều khiển phương tiện lại chưa có bằng lái xe theo quy định pháp luật.



Du khách sử dụng xe máy không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã lập tổ chuyên xử lý người nước ngoài vi phạm giao thông. Cán bộ trong tổ là những chiến sĩ có trình độ ngoại ngữ tốt nhằm mục đích vừa xử lý vi phạm, vừa hướng dẫn tuyên truyền. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, tổ công tác này hiện dừng hoạt động.

Hiện nay, nhu cầu thuê xe tự lái của du khách, người lao động nước ngoài (người nước ngoài) khá nhiều trên địa bàn thành phố, nhất là ở khu vực quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Người nước ngoài thuê mô-tô tự lái trong khi không bảo đảm các điều kiện tham gia giao thông như không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng không đúng quy định. Còn các chủ cơ sở cho thuê xe không quan tâm đến việc khách có bằng lái hay không.

Qua tìm hiểu, người nước ngoài khi đến Đà Nẵng đều chọn cách thuê mô-tô tự lái để khám phá những danh thắng, điểm du lịch của thành phố. Đây là loại hình dịch vụ thuận tiện, rẻ tiền so với thuê xe taxi; người thuê xe còn chủ động được quá trình đi lại. Bên cạnh đó, du khách đến Đà Nẵng làm việc và cư trú cũng chọn loại thuê hoặc mua mô-tô để đi lại. Anh P.W.S., người Hàn Quốc có nhiều năm sinh sống ở Đà Nẵng cho hay, 3 năm qua anh tự thuê mô-tô và tự mình lái đi để đi lại, bởi so với thuê người lái hoặc thuê taxi thì chi phí cao hơn rất nhiều lại không mấy thuận tiện. Nhưng điều đáng lo ngại là số đông người nước ngoài chưa am

hiểu về luật giao thông của Việt Nam nên khi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, thường chạy quá tốc độ, sai làn đường, lái xe sau khi dùng rượu, bia... Những hành vi này không chỉ gây mất an toàn cho người vi phạm mà còn đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông khác và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông của thành phố. Anh Lê Tấn Phát, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn nói, đọc tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường có nhiều điểm lưu trú của du khách như Đò Bà, Lê Quang Đạo, Ngô Thị Sĩ, Mai Thúc Lán, Nguyễn Văn Thoại,

Võ Văn Kiệt... mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách nước ngoài điều khiển mô-tô, xe máy. Trong đó, có không ít du khách không đội mũ bảo hiểm, cả biệt có du khách có hơi men nhưng vẫn điều khiển xe máy... Điều đáng nói là việc thuê xe máy rất dễ dàng. Trong vai chủ khách sạn cần thuê xe cho du khách nước ngoài tự lái, phóng viên liên hệ với một cơ sở cho thuê xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp. Chủ cơ sở này cho biết, giá thuê xe số là 100.000 đồng/ngày, còn xe tay ga tùy loại, mới hay cũ sẽ có giá trên dưới 150.000 đồng/ngày, người cho thuê chỉ yêu

cầu khách có hộ chiếu hoặc cọc tiền, còn nếu không có bằng lái, công an phạt khách tự chịu... Vì chính chủ cơ sở này thừa nhận không thể kiểm tra, hoặc nhận biết bằng lái xe của du khách nước ngoài như thế nào... Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 7 cơ sở cho thuê xe máy tự lái, tập trung tại phường Mỹ An. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tuyên truyền cho các chủ cơ sở về việc tuân thủ quy định khi cho người nước ngoài thuê xe. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều chủ cơ sở vẫn cho người nước ngoài không có giấy phép lái xe thuê xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, thời gian tới, nếu tình hình phức tạp sẽ lập chuyên đề, cử các tổ công tác xử lý riêng. Trước đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền đến các cơ sở cho thuê xe, yêu cầu cam kết khi cho thuê phương tiện phải bảo đảm người thuê đáp ứng đủ điều kiện; đồng thời, rà soát, lập danh sách, điểm danh từng cơ sở để yêu cầu ký cam kết. Cơ sở nào không đáp ứng điều kiện thì không cho hoạt động; cơ sở đủ điều kiện nhưng vi phạm thì sẽ xuất chấm dứt hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt ngăn chặn người nước ngoài điều khiển phương tiện mô-tô, ô-tô chạy quá tốc độ quy định...

PHƯƠNG UYÊN

# Xử lý vi phạm gây ô nhiễm khu đất trống

Mặc dù chính quyền các địa phương thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp đổ trộm rác thải, xả bần trái phép, tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tái diễn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.



Tại đường Thành Vinh 2 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có biến cấm đổ rác trái phép nhưng người dân vẫn lên đống rác thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: N.Q

Phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) có diện tích 1.350ha, có nhiều lô đất trống của người dân và Nhà nước quản lý. Lợi dụng việc thiếu giám sát, quản lý, nhiều đối tượng lợi dụng đêm khuya đổ trộm rác thải, xả bần trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực dự án khu đô thị Phước Lý, đường Đinh Liệu, Lê Trọng Tấn, đường 27 mét đang thi công (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); đường Nam Cao nối dài, Trà Nà, Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu); đường Nguyễn Hồng Ánh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa nối dài (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang)... cũng xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, xả bần, giá hạ. Theo UBND phường Hòa An, từ năm 2023 đến nay đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp đổ trộm rác thải trái phép. Để xử lý tình trạng trên, chính quyền địa phương khảo sát các vị trí phù hợp lắp đặt camera để giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp các hội, đoàn thể, ban điều hành khu dân cư thường xuyên ra quán, dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực ô nhiễm để khắc phục tình trạng trên.

Trước đây, một số khu vực tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) như đường Trần Nam Trung, Đường Loan, khu vực gần sân vận động Hòa Xuân, Nguyễn Xuân Lâm... xảy ra ô nhiễm bởi rác thải, xả bần. Do đó, UBND phường hỗ trợ cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn mượn tạm các lô đất trống chưa triển khai dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý để trồng hoa, cây cảnh phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Hiện nay, theo chủ trương của thành phố, chính quyền địa phương đang thu hồi lại diện tích đất cho mượn tạm, dự kiến đến năm 2025 sẽ thu hồi lại 100% quỹ đất. Từ năm 2023 đến nay, địa phương đã thu hồi gần 50% quỹ đất, nhưng không có người quản lý, nên tái diễn tình trạng ô nhiễm do người dân lên đống rác thải.

Nhiều khu đất trống tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) như đường Ngô Cao Lãng, Thành Vinh 2, 3, Bùi Quốc Hưng, Lê Đức Thọ... cũng diễn ra tình trạng ô nhiễm do rác thải. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trái phép vẫn diễn ra trên khu đất trống tại phường Nại Hiền Đông và Thọ Quang. Từ đầu năm đến nay, UBND các phường phát hiện, xử lý

4 trường hợp đổ trộm xả bần trái phép. Mặc dù vậy, việc phát hiện, bắt quả tang các trường hợp vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Việc đổ trộm thường xảy ra ban đêm, phương tiện vận chuyển đa phần là xe máy, xe kéo, do mỗi lần một ít nên khó phát hiện. Ngoài ra, lực lượng của phường không đủ để thực hiện tuần tra thường xuyên. Hiện nay, UBND quận giao UBND phường Nại Hiền Đông thi điểm sử dụng tạm khu đất trống AL.3 tại đường Đường Lâm - Trường Quốc Dung - Khúc Thừa Dụ - Phan Huy Thực làm điểm tập kết xả bần tạm thời. Điểm tập kết tạm này đã được UBND thành phố thông nhất tại Thông báo số 696/TP-VP ngày 25-11-2021 của Văn phòng UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Hoàng Việt cho biết, UBND quận chỉ đạo các phường trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, không đổ rác thải trái phép ra môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi đổ rác, chất thải xây dựng trái phép. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGỌC QUỐC

